



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
เรื่อง ยกเลิกการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วิชามาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก)
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

การดำเนินการสอบในครั้งนี้ได้พบปัญหาการสอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วิชามาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. พบปัญหาในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่าข้อสอบที่บรรจุในซองเป็นวิชาภาษาไทย ซึ่งไม่ตรงกับวิชาเอกที่สอบ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๓ การดำเนินการสอบแข่งขันให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการดำเนินการในครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยของผู้ดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นที่สุด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัย

ดังนั้น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงมีมติให้ยกเลิกการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วิชามาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) และกำหนดให้ดำเนินการจัดสอบใหม่ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. สถานที่สอบโรงเรียนชุมพลโพธิ์ชัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเจน ป่าประลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒